



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นศ. ร้ว มศว วอนทุกสถาบันรับน้องใหม่เน้นสร้างสรรค์

นายธีรเดช กลิ่นขจร นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายกองัดการนิสิตมศว กล่าวเปิดเผยถึงงานปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 51 ณ มศว องครักษ์ จ.นครนายก ว่า การต้อนรับน้องใหม่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่รุ่นพี่และทางมหาวิทยาลัยจะมอบให้กับน้องๆ เพื่อให้้องมีความความรู้สึกรอบอุ่นและอยากให้น้องใหม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งรุ่นพี่ต้องคิดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นความรักสามัคคีและการเป็นหนึ่งเดียวของรุ่นน้อง ซึ่งต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของรุ่นน้อง งานต้อนรับน้องใหม่ของมศว จะเน้นโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้น้องใหม่ทุกคนด้วย

“ไม่อยากให้น้องใหม่จากทุกสถาบันมีอคติกับการรับน้องใหม่ แต่อยากให้น้องใหม่ทุกคนมองสิ่งดีๆ ที่จะได้รับจากกิจกรรมการรับน้อง แต่ขณะเดียวกันก็อยากบอกถึงรุ่นพี่ทุกๆ คนและทุกสถาบันว่าการรับน้องที่รุนแรง บังคับให้น้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น หรือคิดกิจกรรมที่เน้นแต่ความสะใจ จนเกิดเป็นความสูญเสียของให้เล็ก และกลับมาคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้้องๆ อบอุ่นใจ รักในสาขาวิชา คณะและสถาบัน ซึ่งมีกิจกรรมดีๆ มากมายที่ทำให้้องๆ เกิดความอบอุ่นใจ สิ่งที้องใหม่ต้องการมากที่สุดในงานต้อนรับน้องใหม่นั้นคือคำแนะนำในการปรับตัว การเตรียมตัวเข้าเรียน งานปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ มศว จึงเป็นกิจกรรมการรับน้องในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่เน้นสาระ มุมมองของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเพื่อแผ่มาสู่น้องใหม่ มีกิจกรรมบายศรีผูกข้อมือรับขวัญ พิธีประดับเทคนไท เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยให้น้องใหม่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าน้องใหม่ทุกคนได้เข้ามาเป็นนิสิตมศว นอกจากนี้ยังมีการตักบาตรร่วมกัน และเข้าสู่กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เพื่อเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมสายใยการเป็นนิสิตมศว พัฒนาบุคลิกภาพการเป็นนิสิตใหม่ และมีการประกวดเฟรชชีบอย เฟรชซีเกิลส์ ประจำปี 2008 สำหรับแนวคิดของการประกวดเฟรชชีบอย เฟรชซีเกิลส์ในปีนี้เป็นคือ การมุ่งสู่ความฝัน เราอยากให้น้องใหม่ทุกคนเดินสู่ฝันของตัวเอง เป็นการเตือนสติให้น้องใหม่มุ่งมั่น อดทน และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความฝันของตัวเอง”

